

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của đồng chí Pờ Ly Hảo - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020**

Sáng ngày 03/7/2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm (*sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo*) huyện họp sơ kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) 6 tháng đầu năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Chủ trì cuộc họp có đồng chí Pờ Ly Hảo - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban chỉ đạo. Dự họp có đại diện lãnh đạo các Phòng, ban ngành của huyện, Ủy ban nhân dân các xã là thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Ia H'Drai.

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm ATTP 6 tháng đầu năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện Ia H'Drai, theo đó trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn huyện không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra, có 11 trường hợp ngộ độc thực phẩm được ghi nhận nhưng diễn ra lẻ tẻ do ăn uống không bảo đảm vệ sinh. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP thực hiện kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành về vấn đề ATTP của người dân và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được chú trọng, qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp có 09 ý kiến của lãnh đạo các phòng, ban ngành và Ủy ban nhân dân các xã góp ý về những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Pờ Ly Hảo - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATTP trong 6 tháng đầu năm 2020. Trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Pờ Ly Hảo - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, Phòng, ban ngành và các xã cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chức năng của ngành được phân công, như sau:

**1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:** Tiếp tục phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn huyện; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo huyện tham mưu Ủy ban nhân

dân huyện quyết định kiểm tra liên ngành và xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và kiểm tra đột xuất các cơ sở vận chuyển kinh doanh thực phẩm vào địa bàn tại chốt liên ngành đường bộ Sê San 4 hoặc trên trục đường quốc lộ 14C thuộc địa bàn huyện, trong kế hoạch phân công rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo đúng chức năng của ngành, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP; hàng năm lập dự toán kinh phí hoạt động, trong đó có kinh phí bảo đảm ATTP; phối hợp Văn phòng HU - HĐND - UBND huyện xem xét bố trí xe ô tô chở đoàn đi kiểm tra các đợt (*hình thức mượn xe*).

**2. Trung tâm Y tế:** Chủ trì, phối hợp các cơ quan, ban ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP tại các cơ sở, sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, tặng thời lượng phát sóng và đưa tin, bài về bảo đảm ATTP, đặc biệt vào các dịp cao điểm như: Tết Trung thu, Tết Nguyên đán năm 2021.

**3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:** Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra ngăn chặn, xử lý nghiêm việc nhập lậu, lưu thông, kinh doanh các loại thực phẩm không an toàn, không rõ nguồn gốc; Vận động người dân tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm về ATTP; Phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đầu tư, xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn huyện.

**4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:** Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng ATTP đối với nông sản, thủy sản; Quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP đối với các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nằm rải rác trên địa bàn huyện; tuyên truyền cho người dân tích cực trồng rau sạch cải thiện bữa ăn tại hộ gia đình, tuân thủ thời gian thu hoạch các loại rau, củ, quả sau khi sử dụng thuốc, hóa chất.

**5. Phòng Tài chính - Kế hoạch:** Phối hợp Trung tâm Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí phục vụ công tác bảo đảm ATTP theo dự toán năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân huyện cấp cho Trung tâm Y tế ngay từ đầu năm 2020; trích nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính từ lĩnh vực vi phạm ATTP để thực hiện theo quy định.

**6. Phòng Giáo dục và Đào tạo:** Sớm đầu tư, xây dựng các bếp ăn tập thể trường học thuộc diện quản lý theo nguyên tắc một chiều và đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ ăn uống cho học sinh sử dụng; Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Y tế kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể theo phân cấp quản lý, kịp thời và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể; Chỉ đạo các trường thuộc phạm vi quản lý có tổ chức bếp ăn tập thể thực hiện nghiêm túc việc ký kết hợp đồng mua thực phẩm an toàn, suất ăn bán trú cho học sinh ở những cơ sở đủ điều kiện được phép sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ quan có thẩm

quyền cấp. Duy trì kiểm tra chất lượng, nguồn gốc thực phẩm của cơ sở cung ứng thực phẩm, suất ăn thường xuyên; kiên quyết không để các đơn vị cung cấp thực phẩm, chế biến suất ăn không bảo đảm các quy định về ATTP cung cấp dịch vụ ăn uống cho nhà trường. Nghiêm cấm học sinh không mua thực phẩm tại các quầy hàng bán rong không đảm bảo vệ sinh trước cổng trường, đồng thời quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống đối với các căn tin trong trường học.

**7. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông:** Phối hợp với các ngành chức năng cập nhật đưa tin, bài phản ánh các hoạt động bảo đảm ATTP. Dành thời lượng tuyên truyền các quy định pháp luật về ATTP trong các đợt cao điểm; hướng dẫn lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm bảo đảm vệ sinh; phản ánh những cơ sở bảo đảm ATTP và những cơ sở không chấp hành các quy định về điều kiện ATTP để người tiêu dùng biết.

**8. Công an huyện:** Phối hợp các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo tiến hành kiểm tra, kịp thời phát hiện và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

**9. Đội Quản lý thị trường số 1:** Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông, tiêu thụ trên thị trường nhất là hàng hóa tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung thu.

**10. Ủy ban nhân dân các xã:** Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch ăn uống, các quán hàng rong trước cổng trường, dịch vụ nấu ăn lưu động, cơ sở kinh doanh thực phẩm lưu động bằng xe máy và xe ô tô, các lễ hội, hiếu, hỷ, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP; Định kỳ hằng năm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết về công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn, báo cáo kết quả triển khai theo quy định.

Thông báo đến các cơ quan, đơn vị thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ LNATTP;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Ủy ban nhân dân các xã.
- Lưu: VT-LT.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Hoài Nam**